

กรุงเทพธุรกิจ

โบรกพันธ 'เงินนอก' ไหลกลับ นโยบายการเงินโลกผ่อน- 'เอ็มเอสซีไอ' หุ่น

"ทิสโก้" คาดทั้งปี ต่างชาติซื้อสุทธิ 8 หมื่นล้าน

"นักวิเคราะห์" มั่นใจ "ทุนนอก" ส่อไหลกลับหุ้นไทย อาณิสงส์เอ็มเอสซีไอ เพิ่มน้ำหนักลงทุนนโยบายการเงินโลก ผ่อนคลาย ลุ้นการเมืองชัดเจน จัดตั้งรัฐบาลได้ ส่วนกำไร บจ. ปีนี้สุดทสุด เหตุกฎหมายแรงงานใหม่กดดันขณะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กดดันโบรกเกอร์จ่อลดเป้าดัชนีหุ้นไทยรอบใหม่

ตลาดทองคำ 'ป่วน' คลายวิตกกศก.โลก

สมาคมค้าทองคำ ประเมินแนวโน้มราคาทองไตรมาส 3-4 ส่อรีบาวด์ หลังร่วงหนักในช่วงที่ผ่านมา ขณะบล.โกลเบล็ก แนะนำจับตาระยะสั้น หากหลุด 1,280 ดอลลาร์ อาจเกิดแรงขายซ้ำ ซึ่งการปรับลดลงในช่วงนี้ จากนักลงทุนหันลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง หลังสัญญาณเศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น ขณะ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน คืบหน้า

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

'สมคิด' รุดตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ กระตุ้นทำงานเร่งเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจ

"สมคิด" รุดตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ (22 เม.ย.) หวังเร่งเครื่องการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ก.อุตสาหกรรม เตรียมส่งการบ้านเร่งต้นแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานร่วมรัฐและเอกชนยกระดับแรงงานทั่วประเทศ ดันโรงงานสู่ 4.0 และอินโนสเปซ ไทยแลนด์

ไทยดัน MRA ผลิตรถยนต์ยานยนต์สำเร็จ คาดส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปอาเซียนพุ่ง

ไทยเล่นบทบาทประธานอาเซียนผลักดันหาข้อสรุปการจัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลิตรถยนต์ยานยนต์ของอาเซียนจนสำเร็จได้อีกเรื่อง หลังค้างมานานเกือบ 13 ปี เตรียมขงรัฐมนตรีลงนามในการประชุมเดือน ก.ย.นี้ คาดส่งผลกระทบต่อส่งออกผลิตรถยนต์ยานยนต์ไปอาเซียนพุ่งแน่

เดลินิวส์

คลังจัดเต็มแจกเงิน 1,500 บ.

ให้ 10 ล้านคนทั่วประเทศ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 62 เสร็จแล้ว 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการ โครงการ ยิงเที่ยว ยิงเท ช่วยเปย์ เมืองรอง โดยจะขอใช้งบกลาง ในส่วนของรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 15,000 ล้านบาท แจกให้ประชาชนคนละ 1,500 บาท นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีเพย์เมนต์ในเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์เพิ่มขึ้น

'สมคิด'ตรวจการบ้านอุตสาหกรรม ชี้เชิงเพิ่มศักยภาพแรงงาน

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า วันที่ 22 เม.ย.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานที่เห็นนโยบายไว้ก่อนหน้านี้ โดยในส่วนกระทรวงฯ จะเสนอแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะคุณภาพแรงงาน หรืออีอีอีพี แอนด์อีพีเกรดติ้ง เลเบอร์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ต้องการแรงงานศักยภาพ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กับหน่วยงานที่พัฒนาแรงงาน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่มีหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานแรงงานในสาขาต่าง ๆ กว่า 500 มาตรฐาน หรือหากเอกชนมีการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ ผู้ผลิตที่ต้องการแรงงานกลุ่มนี้ก็สามารถมาเลือกแรงงานจากแพลตฟอร์มนี้ได้

ไทยรัฐ

วอนโรงงานประหยัดน้ำรับภัยแล้ง

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เปิดเผยว่า กรอ.ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและลดปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ด้วยการนำนโยบาย 3 อาร์ (รีดิวซ์-Reduce, รียูส-Reuse, รีไซเคิล-Recycle) มาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับสูงสุดคือลดปริมาณการใช้น้ำหรือใช้น้ำน้อยเท่าที่จำเป็นการหมุนเวียนใช้น้ำซ้ำ และการบำบัดเพื่อนำน้ำมาใช้ใหม่ซึ่ง

นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำแล้วยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือในเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศรวมกัน 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 59% ของน้ำเต็มความจุ ซึ่งกรอ.คาดว่าในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตรวมกันทั่วประเทศ 720 ล้านลูกบาศก์เมตร

สคบ.คุมใช้แก๊สกระป๋อง!

หัวนระเบิดซ้ากกลางร้านปิ้งย่างหมูกระทะ

สคบ.คุมใช้แก๊สกระป๋อง หัวนระเบิดซ้ากกลางร้านปิ้งย่างหมูกระทะตามไล่เก็บตัวอย่างในตลาด ส่งไปตรวจสอบมาตรฐานเผยมีคนเอาไปใช้ผิดประเภทเสี่ยงระเบิด

เปิดจุดเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ ดีอีขงกรม.หาเอสเอ็มอีต่อท่อ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ดีอีเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติโครงการเปิดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเน็ตประชารัฐ (Open Access) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)รายย่อยในชุมชนสามารถสร้างธุรกิจต่อยอดจากโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐได้ด้วยการมาเชื่อมต่อจุดบริการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ และนำไปวางสายเคเบิลเพื่อต่อเชื่อมไปยังครัวเรือน โดยราคาให้บริการรายเดือนต้องไม่เกิน 349 บาทต่อเดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้

เริ่มขายสลากการกุศล

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงการออกสลากการกุศลว่า ตามที่สำนักงานสลากฯได้ดำเนินการตามมติ ครม.ออกสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม 13 โครงการ วงเงิน 6,960 ล้านบาท จำนวน 35 งวด งวดละ 11 ล้านฉบับ โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.นี้เป็นต้นไป จนถึงงวดวันที่ 1 ต.ค.63 นั้น รูปแบบสลากการกุศลที่พิมพ์ออกจำหน่ายนี้จะมีราคาเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล คือใบละ 80 บาท และการตรวจผลรางวัลลักษณะเดียวกัน โดยเปิดให้ทำรายการจองล่วงหน้าผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยไป เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา "สลากการกุศลที่จัดพิมพ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการพิมพ์เพิ่มเพดานการพิมพ์ยังอยู่ที่งวดละ 90 ล้านฉบับ เหมือนเดิม เพียงปรับลดการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเหลืองวดละ 79 ล้านฉบับ และพิมพ์สลากการกุศล 11 ล้านฉบับ แทนโดยผู้ซื้อของฯ จะได้รับสลากแบบพิมพ์เลขและสลากชุด 2 ใบ ผสมกันทั้งสลากกินแบ่งและสลากการกุศลสามารถจำหน่ายได้ตามปกติ"

สรรพากรเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหลัก

ล่าสุดรีดได้แล้ว 8.2 แสนล้าน-มั่นใจทั้งปีทะลุเป้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 จากเดือน ต.ค.61 ถึงล่าสุดเดือน มี.ค.62 กรมสรรพากรได้จัดเก็บรายได้รวมที่ 823,000 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งจัดเก็บได้ 769,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% หรือเพิ่มขึ้น 54,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเป้าประมาณการพบว่าสูงกว่าเป้า 3% หรือ 23,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายทั้งปีตั้งเป้าไว้ที่ 2 ล้านล้านบาทคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าแน่นอน ทั้งนี้ เงินจากการจัดเก็บรายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงเดือน มิ.ย.และ ส.ค.62 ซึ่งจะมีการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดา โดยปัจจุบันกรมจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้แล้ว 151,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท หรือ 5.73% จากช่วงปีก่อนซึ่งจัดเก็บได้ 143,000 ล้านบาท ส่วนภาษีนิติบุคคลจัดเก็บได้แล้ว 179,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท หรือ 4.7% จากช่วงปีก่อนซึ่งเก็บได้ 171,000 ล้านบาท

เปิดร่างกฎหมายกองทุนน้ำมัน มุ่งดูแลราคาน้ำมันกับแอลพีจี

นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน พ.ศ....ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)แล้ว รอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศใน 120 วัน โดยสาระสำคัญได้กำหนดให้กองทุนน้ำมันมีเงินบริหารจัดการไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และเงินนี้จะนำไปรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานที่เน้นเฉพาะน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี)เป็นหลัก ส่วนการอุดหนุนราคาพลังงานทดแทน ได้กำหนดเป็นบทเฉพาะกาลชั่วคราว โดยให้เวลาอุดหนุนได้อีกเพียง 3 ปี และต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี จากนั้นจะยกเลิกการอุดหนุนทั้งหมด
